

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

## SPCG – กฎของนักเก็งกำไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** วันนี้ ขออีกสักเรื่องก็แล้วกัน ในประเด็นของการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งที่ได้กล่าวมาในบทก่อนๆ นั้น ก็อาจจะหลากหลายหน่อย หรืออาจจะเรียกว่า กล่าวรวมๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการนี้ หรือ การจะเล่นหุ้นนั้น ไม่ว่าจะลงทุนหรือเก็งกำไร ต้องมีอะไรบ้างที่ต้องรู้ไว้วันนี้ ส่งท้าย ก่อนจะพักเรื่องแนวคิดในการเล่นหุ้น แล้วหันไปพัวพันเรื่องอื่นๆ บ้าง... เรื่องแนวความคิดหรือวิธีการเล่นหุ้นต่างๆ เขาไว้เราไม่หาโอกาสว่ากันในห้อง Workshop ที่น่าจะมีตามมามากมายหลังจากที่ห้องสัมมนาของ UOBKH ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว... ต่อจากนี้ บทความของเหนือเมฆ อาจจะเป็นแนวทางของการดูที่ตัวหุ้น ราคาหุ้น รูปแบบในเชิงเทคนิคล้วนๆ แล้วจะซื้อแบบไหน สั้น กลาง ยาว ก็ต้องว่ากันเป็นรายตัวไป... แต่ที่แน่ๆ คนที่ชอบเก็งกำไรนั้น ก็อย่าคาดหวังว่าจะเล่นจบในวันได้เสียเลยทีเดียวนะ เพราะเมื่อก่อนนั้น มักจะมองกันว่า นักวิเคราะห์เชียร์หุ้นตัวไหนวันไหน วันนั้น หุ้นต้องขึ้น ไม่รู้ละ ขึ้นแรงหรือขึ้นเบาๆ แต่ต้องขึ้น ไม่ขึ้นไม่ดัง ไม่ขึ้นไม่ได้เรื่อง ไม่ขึ้นถือว่าไม่เก่ง... แต่ก็นั่นแหละ ลอยย้อนกันไปดูสถิติติดต่อย ช้อสูง แล้วขายในวันนั้น ขาดทุนไป ทั้งๆ ที่หุ้นนั้น ถือได้ เก็บไว้ได้สักกระยะ แต่ที่ราคาเปิดสูงๆ เพราะนักวิเคราะห์สมัยก่อน เชียร์ แล้วเกิดการแย่งกันซื้อในช่วง Pre Open ใครซื้อมาก่อนก็ได้ขายสบายไปแม้ว่า กฎของนักเก็งกำไรข้อหนึ่งที่ว่า “ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ และถูกเกินไปที่จะขาย”... แต่ก็เชื่อว่าจะสู้มึ่สู้มั่วทำ กระโดดเข้าใส่เสมอไป บางครั้ง จังหวะซื้อและขายหน้างาน ก็ต้องศึกษาไว้บ้าง

**ดูตามเกม...** ถ้าจะเอาจริงๆ เกมของหุ้นตัวนี้ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เห็นชัดๆ ในวันวานช่วงท้ายๆ ตลาดว่า ไม่ใช่แค่รายย่อยๆ ที่อยู่กับหุ้นตัวนี้... รายใหญ่ๆ ก็มี แต่จะเป็นคนคุมเกมราคาไหม ไม่รู้

**แนวรับ** : ... 21.0-20.7 **ยังน่าสนใจ ไม่ต่ำกว่า 20.0 ถือได้**

**เป้าหมาย** : ... รอบสั้น หวัง 22.5-23.0 (กลาง ๆ สู้ 25-26)

Price Chart...(SPCG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SPCG...** จริงๆ แล้ว เราจะเอารูปแบบในเรื่องของ MA, ชุด 5 เส้นมาว่ากัน แต่ก็เห็นกันบ่อยในหลายๆ ตัวแล้ว และก็รู้แล้วว่าอ่านยังไง... วันนี้เลยเอารูปแบบในเชิงโครงสร้างการแกว่งตัว มาว่ากันดีกว่า ซึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก แล้วนั่นจะหมายถึงว่า ขาลง ที่ผ่านมานั้น อาจจะจบแล้วด้วยรูปแบบ Head & Shoulder Bottom นั้นเอง ซึ่งมองตามภาพนี้ อย่างน้อยๆ เป้าหมายการขึ้นตามรูปแบบของราคาดังกล่าวนี้ ก็อยู่ที่ 22.5 หรือ พื้นที่ 22.5-23.0 น่าจะมีโอกาสได้เห็น... แล้วถ้าใครตามดูในภาพใหญ่ๆ หากสามารถผ่าน 23.0 ไปได้ จะยิ่งยืนยัน การจบขาลงนั้นแปลว่า ระดับ 25-26 เป็นเป้าหมายต่อไป

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน